

Lòng người ta là gì, chứ không phải vàng đá

Tác Giả: Saigon Echo säu täm
Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 14:25

Là gì, người sao người ta cứ nghĩ là vàng đá đem đi thä läa?

Đän lúc cháy mät räi läi thät väng lòng đä bäc đen? Sao ta không hiểu räng, bäi là gì, nên cái cän và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khi näng mäa cäa cuäc đäi?

Tôi muốn đọc một câu chuyện:

Chuyện xưa kể rằng, có một đäo sĩ näi tiäng thän thông, trong một län ngao du sän thuä, thäy một phä nä đang quä bên một ngôi mä mäi, väa khóc väa quät. Läy làm lä, đäo sĩ đän häi sätình. Mäi hay räng, người dä i mä là người chäng väa khuät cäa thiäu phä.

Ngán thay, trước khi chết có trấn träi läi räng đän khi mä khô thì người vä trä hãy tái giá. Người thiäu phä vì thä mäi ä đây, quät cho mä nhanh khô. Người đäo sĩ đäng lòng, mäi hoá phép giúp cho thiäu phä, ngôi mä thoät cái đã khô nhä nhäng ngôi mä cũ. Người thiäu phä vui vä cä män đäo sĩ đä vä nhà, näi người tình mäi cäa mình mong đäi.

Người đäo sĩ vä nhà, đem chuyện kể väi vä cäa mình. Vä cäa đäo sĩ chä cäi người đàn bà kia thät bäc tình. Đäc một thäi gian, bäng đäng người đäo sĩ mäc phäi bäo bänh, liät giäng và tä thä. Trước khi nhäm mät mäi trắng träi läi räng hãy giữ quan tài để bäy bäy bän chín ngày rồi hãy an táng. Người vä khóc väng läi.

Một ngày kia, có một người xäng là häc trò đän xin ä läi chäu tang người đäo sĩ. Dung mä người häc trò thät khôi ngô tuän tú. Thä räi, chä ba ngày sau, người vä đäo sĩ đã ăn näm väi người häc trò.

Đäc bäy ngày sau, người häc trò län ra äm. Bänh ngày một näng. Mäi nói väi người vä đäo sĩ räng, ta mäc phäi bäo bänh, chä có ăn óc người mäi khi đäc. Người vä liän läy vä, bät näp quan tài để nhä đäp vä đäu xác chết để läy óc cho nhân tình ăn.

Lòng ngọy, chđ không phđ i vàng đá

Tác Giả: Saigon Echo sđ u tđ m

Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 14:25

Nào ngđ, vđ a bđ t nđ p quan tài thì vđ đđ o sĩ tđ nh đđ i. Ngđđ i thiđ u phđ quay đđ i thì chàng trai trđ đã biđ n mđ t đđ khi nào. Mđ i hay, đđ là do phép thuđ t phân thân cđ a ngđđ i đđ o sĩ cao tay. Ngđđ i vđ xđ u hđ quá, mđ i tđ đđ mà chđ t.

Ngđđ i đđ o sĩ đđ là Trang Chu (còn gđ i là Trang Tđ), cũng là mđ t hiđ n triđ t cđ a phđ đ ng Đđng chúng ta. Câu chuyđ n đđ, câu chuyđ n "vđ thđ y Trang Chu" đđ u truyđ n gđ n hai nghìn năm đđ chđ cđ đ i cái gđ i là "lòng đđ đàn bà".

Ngày nay, đđ i có chuyđ n anh nđ sau khi "hoàn thành kđ hođ ch" (hai con), mđ i giđ u vđ đđ đđnh sđ n. Ngđđ i vđ thì đđ i muđ n sinh thêm con cho vui cđ a vui nhà nên "tích cđ c đđ gđ ng" mà mãi không thđ y "kđ t quđ". Ngđđ i chđ ng vđ n giđ u vđ, thđ m chí bđ i vì cái khođ n đđnh sđ n kia không đđ nh hđ đ ng đđ n khđ năng đàn ông cđ a anh, nên anh đđ i còn làm ra vđ hđng hái "phđ giúp" vđ mình.

Thđ rđ i, mđ t hôm ngđđ i vđ vui vđ thông báo nhđ ng "nđ đđ c đđ gđ ng" cđ a hai vđ chđ ng đã có "kđ t quđ đđ t đđ p", cô đã có thai ba tháng. Choáng váng, nhđ ng ngđđ i chđ ng giđ u đi đđ đi "kiđ m đđ nh đđ i". Kđ t quđ biđ u đđ cđ a anh là 0%. Cuđ c tiđ u phđ u đđnh sđ n đã thành công đđ t đđ p.

đđ y, cái câu chuyđ n thđ i nay cũng đđng nói đđ n cái lòng đđ con ngđđ i...

Đđ i có ngđđ i đđ y email giđ, đđ chính mình "chat" và "thđ lòng" ngđđ i chđ ng mà mình hđ t mđ c thđ đ ng yêu. Đđ đđ n khi anh ta trđ nên đđ nh nhđ t tình cđ m vì cho rđ ng ngđđ i vđ thiđ u tin đđ đ ng tình yêu cđ a mình. Rđ i đđ y bđ n gái cđ a mình đđ thđ chđ ng, và rđ đ c đau khđ vào mình khi ngđđ i chđ ng chđ ng "trđ đ c sau nhđ mđ t".

Còn bao nhiêu câu chuyđ n trđ trđu nđ a mđ i đđ đđ chúng ta hiđ u rđ ng, lòng ngđđ i ta là giđ y, chđ nào đđu phđ i vàng đá... Vì là giđ y, nên sao ta cđ nghĩ là vàng đđ đđm đđ thđ đđ a? Đđ n lúc cháy mđ t rđ i đđ i thđ t vđ ng lòng đđ bđ c đđn? Sao ta không hiđ u rđ ng, bđ i là giđ y, nên cái cđ n và nên làm là chúng ta phđ i nâng niu, giđ gìn cho nhau đđ tránh khđ i nđ ng mđ a cđ a cuđ c đđ i?

Sao ta không hiđ u rđ ng, bđ i là giđ y nên đđ p xđ u là do ta vđ nên, đđ t lành là do ta viđ t nên mà thù hđ n cũng là ta đđ t bút. Sao ta không viđ t đđ i hay, vđ đđ y bđ c tranh yên bình đđ xây đđ ng, gìn

Lòng người ta là gì, chứ không phải vàng đá

Tác Giả: Saigon Echo sät m

Chúa Nhật, 06 Tháng 12 Năm 2009 14:25

giß cái hạnh phúc mong manh của gia đình?

Tôi chọn cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi chọn cho người kia là không có lỗi. Tôi cũng chọn người hạnh phúc trong lòng của các chị thầy này với email và các phương tiện khác. Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là gì. Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống chi là gì...

Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng yêu, lúc có lúc cay nghiệt thế? Hay bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trong đen trắng.

Là những người thì non hạnh phúc với nhau, cam kết gắn bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thì nghĩ việc nên làm là mang cái tốt ra để đối đãi với nhau. Lý tưởng trong mà đối đãi với nhau (phụ nữ thì kính trọng nam - và chúng kính nhau như khi còn nhỏ). Đó mới là cái kết viên toàn. Chúng ta mang cái tốt trái để đối đãi với nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đừng sàng mà đừng mông, người hiền lành mà đối xử với nhau như trẻ con cäp. Cái đó gắn với sự tan vỡ.

Ai ơi, nếu còn thì chọn nhau, chứ có thì lòng nhau. Và hãy hiểu, lòng con người là gì. Ai không đừng lòng trước mặt chứ ân oán? Ai vô cảm bởi mặt mũi khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề ham muốn? Chọn người lòng mình cũng vậy?

Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi ngờ đã là thua.